

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับการพิจารณาจัดสรรอัตรา ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปี พ.ศ.2563 จาก สพฐ. จำนวน 4 อัตรา 4 สาขา วิชาเอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการ พิจารณาจัดสรรอัตราให้แก่สถานศึกษาในสังกัด และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สพฐ.กำหนด โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว และเพื่อให้ ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังอย่างมีประสิทธิภาพ นายรอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้พิจารณาแต่งตั้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลรับผิดชอบสถานศึกษาในพื้นที่แต่ ละอำเภอ ตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการและผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็น กรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ให้แก่สถานศึกษาใน สังกัด ตามแนวทางที่ สพฐ. กำหนด

3. ดำเนินการสอบถามความต้องการสาขาวิชาเอกไปยังสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณา จัดสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละ สถานศึกษา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สถานศึกษาซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับครูผู้สอนตรงตามความ ต้องการจำเป็นและตามความขาดแคลนในสาขาวิชาเอก ตามมาตรฐานวิชาเอก

4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โดยนายรอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้พิจารณา แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งได้แก่สถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล

5. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เสร็จสิ้นแล้ว ดำเนินการทดสอบภาค ก ภาค ข (ข้อเขียน) และภาค ค (สัมภาษณ์) ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 และ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 และจัดทำสัญญาจ้างในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563





